

THÔNG BÁO

**kết luận của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
với Liên đoàn Luật sư Việt Nam**

Ngày 05-8-2013 Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan về tổ chức và hoạt động của luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Dự buổi làm việc có các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với luật sư, tổ chức luật sư và tình hình triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

- Đánh giá cao sự cố gắng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Tư pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư. Từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nỗ lực kiện toàn tổ chức, bộ máy của Liên đoàn và Đoàn Luật sư các tỉnh, thành, đưa hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam dần đi vào nền nếp, ổn định và có hiệu quả bước đầu. Đoàn luật sư đã được thành lập trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội ngũ luật sư phát triển nhanh về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng và hoạt động ở khắp các vùng miền trên cả nước. Vai trò, vị thế của

luật sư ngày càng được khẳng định trong đời sống pháp lý và chính trị - xã hội của đất nước. Các vụ việc được luật sư tham gia bào chữa và trợ giúp pháp lý ngày càng tăng (từ năm 2009 đến nay, luật sư đã tham gia tố tụng 99.751 vụ án các loại, trong đó có 51.109 vụ án hình sự; thực hiện tư vấn, trợ giúp 124.608 vụ). Hoạt động của luật sư đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.

- Công tác quản lý nhà nước về luật sư đã được Bộ Tư pháp quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ. Đã trình Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” làm cơ sở cho việc phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng thể chế, đào tạo nghề, bồi dưỡng phát triển đội ngũ luật sư thu được kết quả bước đầu, đáp ứng nhu cầu trước mắt về luật sư ở nước ta. Cấp ủy và chính quyền nhiều địa phương đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn luật sư hoạt động. Các cơ quan tư pháp cũng đã tạo điều kiện để luật sư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức, hoạt động và quản lý luật sư vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như :

- Việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của một số Đoàn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư còn chậm. Hiệu quả hoạt động luật sư, nhất là hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự chất lượng chưa cao; chưa có được đội ngũ luật sư giỏi về kỹ năng và am hiểu pháp luật quốc tế để có thể tham gia có hiệu quả các vụ việc tranh chấp quốc tế và khu vực. Còn một bộ phận luật sư thiếu rèn luyện tư cách, đạo đức, nặng về lợi ích cá nhân, coi nhẹ trách nhiệm xã hội, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với nghề luật sư.

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam tuy đã được thành lập, kiện toàn nhưng bộ phận thường trực vẫn còn mỏng, phần lớn hoạt động kiêm nhiệm nên năng lực và hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về vị trí, vai trò của luật sư. Một số cán bộ điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán chưa sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia tố tụng, thậm chí có lúc, có nơi còn gây khó khăn cho hoạt động của luật sư. Một số địa phương chưa quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu cho các Đoàn Luật sư, như trụ sở làm việc của các Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Việc thành lập tổ chức đảng trong các Đoàn luật sư chậm được thực hiện; sự phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư với cơ quan, tổ chức có liên quan có lúc chưa thật chặt chẽ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thiếu kịp thời.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan cần triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề ra. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân theo tinh thần cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục kiện toàn Bộ phận Thường trực của Liên đoàn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư” đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao.

2- Tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, kết hợp với việc tạo điều kiện để phát huy vai trò tự quản của tổ chức luật sư. Sớm chỉ đạo thành lập các tổ chức Đảng trong các Đoàn luật sư để các luật sư là đảng viên có nơi sinh hoạt tập trung, gắn sinh hoạt đảng với sinh hoạt chuyên môn, đồng thời có điều kiện để phát triển đảng trong số luật sư trẻ ở Đoàn luật sư. Quan tâm tạo điều kiện ban đầu về cơ sở vật chất giúp cho các Đoàn luật sư sớm ổn định và hoạt động nền nếp (Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo giải quyết trụ sở làm việc ổn định cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương hướng dẫn các tỉnh, thành ủy về việc thành lập tổ chức và sinh hoạt đảng trong các Đoàn luật sư.

3- Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các điều tra viên, kiểm sát viên,

thẩm phán thuộc ngành mình thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia đầy đủ các giai đoạn tố tụng, thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật tố tụng, pháp luật về tổ chức, hoạt động của luật sư, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa, quyền hành nghề của luật sư theo tinh thần cải cách tư pháp và Hiến pháp (sau khi đã được sửa đổi, bổ sung); phối hợp với các ban Đảng, bộ ngành có liên quan nghiên cứu báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương và chuẩn bị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm (2009 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư, trong đó đặc biệt chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng hành nghề và chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao đạo đức của luật sư; đào tạo nhiều luật sư giỏi có khả năng tham gia vào các tranh chấp quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia.

Xin thông báo đến các đồng chí để thực hiện. *in*

Nơi nhận:

- Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo),
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo,
- BCSD Bộ Tư pháp, Đảng đoàn LDLSVN,
- Các bộ, ngành có liên quan,
- Thành ủy, UBND TP Hà Nội,
- Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư,
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,
- Lưu Văn phòng Ban Chỉ đạo.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Lê Thị Thu Ba